

Ngày 1 tháng 5 = Lễ Kính thánh Giuse – Thợ

"Ông Giuse là người chính trực - Ông không phải là con bác thợ mộc sao?" (Mt. 1:20; 13:54),

⇒ Thừa anh em, trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái : đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân. *Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.*

Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Ki-tô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người. (Cl 3,14-15.17.23-24)

⇒ Ngày ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : "Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ria ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xép, Si-môn và Giu-đa sao ? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?" Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ : "**Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.**" Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin. (Mt 13,54-58)



Thường thì trong suốt mùa Vọng cũng như mùa Giáng Sinh, và ngay cả trong suốt năm phụng vụ, chúng ta ít nói đến ông Giuse, "người đã đính hôn cùng Maria, là người chính trực, không muốn gây khó khăn cho Maria theo luật pháp [vì Maria đã thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần trước khi hai ông bà về ở với nhau] nên đã quyết định âm thầm từ bỏ vị hôn thê" (Mt. 1:19-20).

Nói đến Giuse, chúng ta mừng tượng một con người "câm", âm thầm, chịu đựng; và trong 4 cuốn Tin Mừng, chỉ có Matthêu và Luca với vài đoạn ngắn nhắc đến tên "Giuse" như là "người đã đính hôn cùng Maria", "người thợ mộc", "là người công chính"... Tuy nhiên, không ai trong chúng ta nghi ngờ về vai trò tối quan trọng của Giuse trong gia đình mẫu mực Giuse-Maria-Giêsu, một gia đình sống thực và sống trọn vẹn nếp sống nguyên thủy của tạo vật mà Đấng Tạo Hóa muốn khi tạo dựng vũ trụ và loài người.

Không biết thánh Phaolô “nghe” nói đến thánh cả Giuse hay không và câu viết trong thư gửi giáo dân Colosê: “... Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. **Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa...**” hình như hàm ý nói về gương mẫu của “người công chính Giuse!”

Trong bài suy niệm Lời Chúa ngày lễ mừng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng ta thấy ông Adong, nguyên tổ loài người, đã vấp phải "trái cấm", thì ông Giuse cũng phải đương đầu với "trái cấm": ông Giuse ít nhiều bị chạm tự ái vì người vợ chưa cưới mà đã mang thai, nên "tìm cách âm thầm từ bỏ Maria vì không muốn gây khó khăn cho Maria theo luật pháp". Phản ứng trước "trái cấm" của Adong và Giuse hoàn toàn trái ngược nhau.

* Phản ứng của Adong : "... người đàn bà mà Chúa đặt để ở đây với tôi - bà đã cho tôi trái cây, và tôi đã ăn." (KN. 3:13)

* Phản ứng của Giuse : "... Khi Giuse thức giấc, ông đã làm theo lời thiên sứ truyền báo và đã đón nhận Maria về nhà mình làm vợ" (Mt. 1:24).

Trong cơn buồn sầu và nghi ngờ, Giuse đã không phản ứng hành động theo tính tự nhiên của con người - không vội lên án đổ lỗi cho nhau, không vội trút cơn tức giận chua cay vì tưởng rằng bị phản bội - trái lại Giuse chỉ biết LẮNG NGHE và THI HÀNH tiếng Chúa thì thầm chỉ bảo trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta không tìm được một câu nói nào của Giuse trong tất cả các sách Tin Mừng, chúng ta chỉ học

biết phương thức hành động - phương thức SỐNG của Giuse trong suốt cuộc hành trình và đồng hành của Người với Maria và Giêsu ở trần gian này.

Trong cuộc sống thực tế của mỗi một người chúng ta, không ai trong chúng ta mà không gặp phải những nghịch cảnh, những "trái cấm" hầu như từng phút từng giây, từ những nghịch cảnh nhỏ nhất đến những chuyện "tày trời" tưởng như thế giới sắp sụp đổ. Chúng ta quên bẵng đi rằng chúng ta thường đặt căn bản cho mỗi nghi ngờ hay giận dữ trên một hiện tượng nhất thời nào đó, rồi phản ứng theo tính tự nhiên ngay tức khắc, mà chưa hay không muốn LẮNG NGHE tiếng thì thầm chỉ bảo của lương tâm, của chính Thánh Thần Thiên Chúa đã được ban cho mỗi một chúng ta. Tâm tình LẮNG NGHE và THI HÀNH tiếng Chúa thì thầm chỉ bảo của thánh cả Giuse - và cũng là của Đức Maria và Đức Giêsu - là khuôn vàng thước ngọc cho đời sống của mỗi một chúng ta. Muốn cho chính bản thân mình, cho gia đình mình được an vui hạnh phúc, thiết tưởng chỉ có một phương cách duy nhất là theo gương thánh cả Giuse, và ráp theo khuôn mẫu của thánh gia Giuse-Maria-Giêsu vậy.

Để một gia đình được luôn mãi an vui hạnh phúc – thiết tưởng chuyện “com lành canh ngọt” xem ra tương đối dễ giải quyết – nhưng vấn đề “công ăn việc làm” của gia trưởng bảo đảm nếp sống an lành cho cả gia đình là quan trọng. Không biết Thiên Chúa hay Cô trẻ Maria “biết chọn” người mẫu mực, “người công chính” tuyệt hảo có tay nghề để bảo đảm lối sống bình thường “như mọi người” cho gia đình mà chúng ta gọi là Thánh Thất (?) Nghề nào cũng tốt! Cha ông chúng ta đã chẳng thường nhắc nhở cho con cháu: “nhất nghệ tinh – nhất thân vinh” đó sao? Mừng kính thánh cả Giuse – người thợ mộc tuyệt hảo – là dịp tốt để Anh Chị Em chúng ta tưởng nhớ công lao của người Cha trong gia đình của mỗi người == Xin tạ ơn thánh cả Giuse – tạ ơn DAD! == Nguyên xin Chúa và Mẹ Maria cùng thánh cả Giuse, ban phúc lành cho DAD và gia đình mỗi anh chị em chúng con – Amen.

Thánh LaSan xin thánh cả Giuse làm quan thầy cho Dòng, để các Frères, các thầy cô cũng như tất cả những ai được trao phó sứ mạng và nhiệm vụ giáo dục trẻ em, noi gương thánh cả Giuse đã yêu thương dìu dắt Đức Giêsu Hài Nhi như thế nào thì cũng yêu thương dìu dắt con em và học sinh mình như vậy

